

Tinh Cao

Thọ Sáu CN24TN-B

BÁNH SỌ SỌ NG LỌI CHÚA

Bài Đọ c I: (Năm I) 1 Tm 6, 2c-12

"Phọ n con, họ i con ngọọ i cọ a Thiên Chúa, hãy theo đọ i đọ c công chính".

Trích thọ thọ nhọ t cọ a Thánh Phaolọ Tông đọ gọ i Timothêu.

Con thân mọ n, con hãy giọ ng đọ y và khuyên nhọ nhọ ng đọ u này. Nọ u ai giọ ng đọ y đọ u chi khác lọ và không thành tín nọ m giọ nhọ ng lọ i giáo huọ n lành mọ nh cọ a Chúa chúng ta, là Đọ c Giêsu, và giáo lý phù họ p vọ i đọ o đọ c, thì ngọọ i đó là kọ mù quáng vì kiêu ngọ o, không hiọ u biọ t gì, nhọ ng mọ i mê vọ nhọ ng chuyọ n bàn cãi và tranh chọ p danh tọ . Do đó phát sinh ra sọ ghen tọ ng, tranh chọ p, lắng nhọ c, nghi ngọ vọ i ác tâm, và nhọ ng cuọ c cãi cọ dai đọ ng cọ a nhọ ng ngọọ i họ họ ng tinh thọ n và thiọ u thọ n chân lý. Họ coi đọ o đọ c là mọ t nguọ n lọ i. Thọ c ra đọ o đọ c là nguọ n lọ i lọ n cho nhọ ng ai biọ t bọ ng lòng vọ i sọ phọ n mình. Bọ i vì chúng ta đã không mang gì vào thọ gian này, và chọ c chọ n chúng ta cũng không thọ lọ y ra đọ c gì. Khi có cọ m ă n và áo mọ c, chúng ta hãy lọ y thọ làm bọ ng lòng. Còn nhọ nhọ ng kọ muọ n làm giàu, họ sa vào cọ n cám đọ , vào cọ m bọ y và nhiọ u đọ c vọ ng điên rọ tác họ i. Nhọ ng cái đó làm con ngọọ i ta chìm đọ m vào chọ điếu tàn và họ họ ng. Bọ i chọ ng gọ c rọ mọ i sọ đọ là lòng tham tiọ n bọ c. Mọ t sọ ngọọ i vì đeo đọ i lòng tham này đã lọ c mọ t đọ c tin và tọ chuọ c vào thân nhiọ u nọ i khọ đau.

Phọ n con, họ i ngọọ i cọ a Thiên Chúa, hãy trọ n xa nhọ ng chuyọ n đó. Hãy theo đọ i đọ c công chính, lòng đọ o họ nh, đọ c tin, đọ c ái, đọ c nhọ n nọ i, đọ c hiọ n lành. Con hãy chiọ n đọ u trong cuọ c chiọ n đọ u chính nghĩa cọ a đọ c tin. Hãy cọ đọ t lọ y sọ sọ ng đọ i đọ i mà con đã đọ c kọ u gọ i tọ i, và cũng vì đó, con đã mọ nh đọ n tuyên xọ ng đọ c tin trọ c mọ t

nhị u nhân chọ ng.

Đó là ị Chúa.

Đáp Ca: Tv 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Đáp: Phúc cho nhọ ng ai có tinh thọ n nghèo khó, vì Nọ c Trọ i là cọ a họ (Mt 5, 3).

Xọ ng: 1) Tọ i sao tôi phọ i kinh hãi trong ngày tai hoọ , khi ác tâm quân thù mọ u họ i bao bọ c quanh tôi? Bọ n ngọ i này tin cọ y vào tài sọ n, chúng tọ hào vì có bọ c vọ n tiọ n muôn. - Đáp.

2) Nhọ ng thọ c ra không ai tọ c u đọ c bọ n thân, cũng không ai dâng đọ c lên Chúa giá tiọ n thọ c mọ ng. Giá thọ c mọ ng quá đọ t, không bao giọ có đọ , họ u mong sọ ng mãi đọ i đọ i, không phọ i nhìn coi sọ chọ t. - Đáp.

3) Đọ ng e ngọ i khi thọ y ai giàu có, khi thọ y tài sọ n nhà họ gia tăng: bọ i lúc lâm chung, họ chọ ng mang theo gì họ t, và tài sọ n cũng không cùng họ chui xuọ ng nọ m mọ . - Đáp.

4) Đọ u khi còn sọ ng họ ca tọ ng mình rọ ng: "Thiên họ sọ khen ngọ i, vì ngọ i biọ t khôn ngoan tọ liọ u", họ sọ tìm đọ n nọ i đoàn tọ cọ a tọ tiên, nhọ ng ngọ i muôn thuọ không đọ c nhìn xem sọ sáng. - Đáp.

Alleluia: Tv 118, 36a và 29b

Alleluia, alleluia! - Lọ y Chúa, xin nghiêng lòng con theo ị Chúa răn bọ o, và xin rọ ng tay ban luọ t pháp cọ a Chúa cho con. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 8, 1-3

"Có mấy phụ nữ đi với Ngồi và họ đã lấy của cải mình mà giúp Ngồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa rồ qua các thành thỏ và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nỏ c Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Ngồi, cũng có mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thỏn và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quân lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; nhưng bà này đã lấy của cải mình mà giúp Ngồi.

Đó là lời Chúa.

Â